

แบงก์ลุ้นตั้งรบ.ชดกระตุ้นศก.

- เชื้อครึ่งปีหลังฟื้นคงเป้าธุรกิจ
- แม้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวขึ้น

เชื้อครึ่งปีหลังฟื้นคงเป้าธุรกิจ แม้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวขึ้น

แบงก์พาณิชย์เสียดุลเจ้าเศรษฐกิจ ยอดสินเชื่อไตรมาสแรกไม่คึกคัก แต่มั่นใจครึ่งปีหลังโตดี หวังรัฐบาลใหม่ชัดเจน ช่วยหนุนความเชื่อมั่น-เทรตวอร์คลี่คลาย พร้อมเดินหน้าธุรกิจตามแผน

ที่มา : มติชน

ธสน.หนุนผู้ส่งออกเอสเอ็มอี เพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ไปใช้ก่อน

นายพิเชษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) หรือธสน. เปิดเผยว่า ธนาคารได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าแก่ผู้ส่งออกเอสเอ็มอีไปจนถึงสิ้นเดือนเม.ย. 63 พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้เอสเอ็มอีนำไปใช้ในชวงก่อนและหลังการส่งออกได้สูงสุดถึง 8 ล้านบาท หลังยอดสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่าได้ผลตอบรับดี มากมีผู้สนใจขอรับสินเชื่อส่งออกช่วง 1 ปี ที่ผ่านมามากกว่า 500 ล้านบาท

ที่มา : เดลินิวส์

จีนเสนอ 5 ข้อเชื่อมค้า-ลงทุน

นายหลี่ ซี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลกว่างตุง เปิดเผยระหว่างปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีน (กว่างตุง)-ไทย ว่าได้มีข้อเสนอ 5 แนวทางในการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนไทย-กว่างตุง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กับโครงการหน้าต่างสู่โลกผ่าน 1 แถบ 1 เส้นทาง หรือวันเบล วันโรด เนื่องจากมณฑลกว่างตุงเป็นเมืองการค้าและการส่งออกอันดับ 1 ของจีน มีการพัฒนารองรับอุตสาหกรรมทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ผลิต การใช้ระบบไอทีที่เน้นการลงทุนวิจัยและการพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) สูงที่สุดในจีน

ที่มา : เดลินิวส์

ครน.ยึคณาธิช่วยศึกษา-ศึกษา อนุมัติ "ยาสูบ" กู้เงินฟื้นฟูธุรกิจ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับผู้บริจาดหรือสนับสนุนการกีฬาให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา โดยขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ไทยรัฐ